



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 19 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เร่งสำรวจราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ	แนวหน้า
2. บอร์ดพืชน้ำมันแก้มะพร้าวตก ตั้งอนุกรรมการดูเรื่องการนำเข้า	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
3. สศก.ชี้ผลสำเร็จธนาคารโคนม ลดต้นทุน/เพิ่มรายได้เกษตรกร	สยามรัฐ
4. พาณิชย์ขึ้นบัญชีมะพร้าว	โพสต์ทูเดย์
5. ดึง'บขส.-ขสมก.'ใช้ปี20ดันราคาปาล์ม'เรือล่ม-ปิดอ่าว'ทำเที่ยวได้สูญ4หมื่นล.	มติชน
6. 'ป้อม-ป็อก'ป้อง ปิดบึกแดงชูปว.	มติชน
7. กอช.หีดจับ เร่งป้มสมาชิก	โพสต์ทูเดย์
8. มุ่งสานพลังเกษตร3เครือข่าย หวังเป็นขุมพลังให้เกษตรไทย	เดลินิวส์
9. ไทยเสียแชมป์'หอมมะลิ' ถูกอังกฤษคว่ำข้าวอร่อยสุด	เดลินิวส์
10. เกษตรฯเปิดเวทีฟังความเห็นกม.จำกัดการใช้สารพิษ3ชนิด	แนวหน้า
11. ปลุกปอเทือง	แนวหน้า
12. สทนช.เข้มแผนบริหารน้ำ	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : เร่งสำรวจราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 13691 หน้า : 8 (กลาง)

เร่งสำรวจราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

■ กนป.รุกปรับสมดุล-เดินหน้าพัฒนาทั้งระบบ

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า จากปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปริมาณการผลิต ประกอบกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าลำดับที่ 1 ของโลก ปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 44 ทำให้ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก คือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ส่งออกได้ลดลง ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มโลกเพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มลดลง โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 17.00-20.50 บาท ขณะที่ประเทศไทยราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ และราคาน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 2.80 - 3.80 บาท และ 19.00 - 23.00 บาท ตามลำดับ

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ในคราวประชุมวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ดังนี้ 1) เร่งผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 300,000 ตัน เพื่อลดสต็อกน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติ และช่วยรักษาเสถียรภาพราคา โดยใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 525 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบประมาณพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบการจัดสรรงบกลางฯ 2) ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดำเนินการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่



จริยา สุทธิไชยา

โดยผลการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ข้อมูลวันที่ 2 ก.ค. - 30 ก.ย. 2561 สามารถจำหน่าย B20 ได้ 6.89 ล้านลิตร คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 1,199 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 13.17 ตัน 3) ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หรือร่วมกับกรมศุลกากร พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการการถ่ายลำผ่านแดนน้ำมันปาล์มเพื่อสามารถกำกับดูแล ความถูกต้องของสินค้าที่ถ่ายลำและผ่านแดน 4) มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยเร็ว ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดทำแผนงานในการปรับข้อกำหนดคุณภาพการสกัดน้ำมันปาล์มของโรงงานฯ ให้มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้นเป็นลำดับตามระยะเวลาที่กำหนด ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ฉบับที่ : 2760 หน้า : 4 (บนขวา)

หัวข้อ : บอร์ดพืชน้ำมันแก้มะพร้าวตก ตั้งอนุกรรมการดูแลเรื่องการนำเข้า

บอร์ดพืชน้ำมันแก้มะพร้าวตก ตั้งอนุกรรมการดูแลเรื่องการนำเข้า

ผู้จัดการรายวัน360 - คณะกรรมการพืชน้ำมันฯ แก้มะพร้าวราคาตกต่ำ ตั้งอนุกรรมการบริหารจัดการนำเข้า แต่ยังไม่รู้จะชะลอนำเข้า 7 เดือนตามที่เกษตรกรร้องหรือไม่ พร้อมนำมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ ขึ้นบัญชีสินค้าควบคุม ออกมาตรการควบคุมการขนย้าย และจัดโรงงาน ซื้อผลผลิตในประเทศ ตามราคาเป้าหมาย เชื่อแก้ปัญหาราคาได้แน่

นายบุญยฤทธิ์ ภัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแก้ปัญหาราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำ ตามข้อร้องเรียนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวว่า ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนำเข้ามะพร้าว โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เพื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการนำเข้ามะพร้าว หลังจากมีการร้องเรียนว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำมาจากการนำเข้า คาดว่า จะจัดตั้งได้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้

“จะมีมาตรการชะลอการนำเข้าเป็นเวลา 7 เดือนตามที่เกษตรกรร้องขอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ในระหว่างผู้นำเข้ายังคงนำเข้าตามกรอบการค้า

การค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) ตามปกติ แต่เชื่อว่า คงไม่มีการนำเข้า เพราะผลผลิตในประเทศล้นตลาด”

นอกจากนี้ ยังมีมติที่จะนำมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ เข้าสู่บัญชีสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยมีมาตรการควบคุมการขนย้ายในประเทศ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า และดูแลการนำเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้เร่งรัดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพืชน้ำมันฯ เสนอเรื่องมายังคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณาออกประกาศมะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม และกำหนดมาตรการควบคุมการขนย้ายภายในประเทศโดยเร็ว

พร้อมกันนั้น ยังได้กำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสุขอนามัยพืชกับมะพร้าวที่นำเข้าให้มากขึ้น เพราะพบว่า ขณะนี้เริ่มมีโรคระบาดในมะพร้าว เช่น หนอนหัวดำ แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้โรคเหล่านี้ระบาดในไทย และยังได้ขอความร่วมมือโรงงานแปรรูปมะพร้าว เช่น ผู้ผลิตกะทิสำเร็จรูป น้ำมันมะพร้าว เป็นต้น ให้รับซื้อผลผลิต

ในประเทศให้มากขึ้น หลังจากที่ชะลอการรับซื้อในช่วงที่ผ่านมา เพราะผลผลิตในประเทศล้นตลาด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งกำหนดราคาเป้าหมาย ที่จะให้โรงงานรับซื้อด้วย โดยอาจจะสูงกว่าราคาในประเทศที่ขณะนี้ตกต่ำเหลือเพียงผลละ 4-5 บาท แต่รัฐอาจต้องช่วยเหลือค่าขนส่งให้กับโรงงานด้วย เพื่อจูงใจให้รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในประเทศ

ส่วนกรณีผู้นำเข้ามะพร้าว มักนำเข้าแล้วนำไปจำหน่าย จ่าย โอนต่อให้ผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ ทั้งๆ ที่กรรมการค้าต่างประเทศ มีข้อกำหนดไว้แล้วนั้น กรมฯ จะปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การนำเข้ามะพร้าว โดยจะกำหนดให้ชัดเจนขึ้นว่า ผู้นำเข้าจะต้องนำไปแปรรูปในโรงงานของตนเองเท่านั้น ห้ามจำหน่าย จ่าย โอนให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้น อาจไม่พิจารณาออกหนังสือรับรองการนำเข้าในครั้งถัดไป.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อ : สศก.ชี้ผลสำเร็จธนาคารโคนม ลดต้นทุน/เพิ่มรายได้เกษตรกร

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 23866 หน้า : 8 (ล่างขวา)

สศก.ชี้ผลสำเร็จธนาคารโคนม ลดต้นทุน/เพิ่มรายได้เกษตรกร

สศก.นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามประเมินผลสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นธนาคารโคนมทดแทนฝูง พบว่าการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559-2560 มีทั้งหมด 8 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย เกษตรกรฝากโคทดแทนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 553 ราย จำนวนโคทดแทนที่ขายฝาก 1.712 ตัว มูลค่าการขายฝากรวม 28,411,558 บาท โดยเกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องแล้วทั้งหมด 381 ราย จำนวนโคสาวท้องที่ถอนคืน 1,199 ตัว มูลค่าการถอนคืนโคสาวท้องรวม 55,221,199 บาท ซึ่งเกษตรกรได้รับปริมาณน้ำนมดิบจากแม่โคในโครงการสูงกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองเฉลี่ย 0.71 กก./ตัว/วัน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3,898 บาท/ตัว/ปี ด้านรายจ่ายพบว่าเกษตรกรมีรายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้อง 4 เดือน จากธนาคารในราคาเฉลี่ย 46,056 บาทต่อตัว หากเปรียบเทียบกับ การเลี้ยงโคนมด้วยตนเองจนกระทั่งเป็นโคสาวท้อง 4 เดือน เกษตรกรจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 49,296 บาทต่อตัว ซึ่งค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเฉลี่ย 3,240 บาทต่อตัว “สำหรับภาพรวม พบว่า เกษตรกรสมาชิกธนาคารมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการค่อนข้างมาก และมากกว่า ร้อยละ 90 ต้องการใช้บริการของธนาคารในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควรมีแนวทางสนับสนุนให้เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องในด้านอื่น เช่น ให้เกษตรกรฝากเงินที่ได้จากการขายฝากไว้กับสหกรณ์เมื่อถึงเวลาถอนคืนก็ชำระเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือสนับสนุนให้เกษตรกรฝากเงินรายเดือนไว้กับสหกรณ์เพื่อใช้ในการถอนคืนโคสาวท้องเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยลดภาระในการหาเงินมาถอนคืนโคสาวท้องของเกษตรกร และสหกรณ์ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ และสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น”

รหัสข่าว: C-181019021075(19 ต.ค. 61/05:49)

หน้า: 1/1

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
หัวข้อ : พาณิชย์ขึ้นบัญชีมะพร้าว

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 5734 หน้า : A5 (ล่างขวา)

พาณิชย์ขึ้นบัญชีมะพร้าว

โพสต์ทูเดย์ - บอร์ดพืชน้ำมันฯ สั่งตั้ง
อนุกรรมการบริหารจัดการนำเข้ามะพร้าว
พร้อมเร่งใช้มาตรการสกัดนำเข้า

นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร ปลัด
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18
ต.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เพื่อ
พิจารณาแก้ปัญหาราคามะพร้าวในประเทศ
ตกต่ำ ตามข้อร้องเรียนของเกษตรกร
ผู้ปลูกมะพร้าวว่า ที่ประชุมมีมติให้ตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการนำเข้า
มะพร้าว โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน เพื่อกำหนดมาตรการบริหาร
จัดการนำเข้ามะพร้าว หลังจากมีการ
ร้องเรียนว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคา
มะพร้าวในประเทศตกต่ำมาจากการนำเข้า
คาดว่าจัดตั้งได้ แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้

“จะมีมาตรการชะลอการนำเข้า
เป็นเวลา 7 เดือนตามที่เกษตรกรร้องขอ
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
อนุกรรมการ ในระหว่างนี้ผู้นำเข้ายังคง

นำเข้าตามกรอบองค์การการค้าโลก
(ดับเบิลยูทีโอ) และเขตการค้าเสรีอาเซียน
(อาฟต้า) ตามปกติ แต่เชื่อว่าคงไม่มีการ
นำเข้า เพราะผลผลิตในประเทศล้นตลาด”
นายบุญฤทธิ กล่าว

นายบุญฤทธิ กล่าวว่า ที่ประชุม
ยังมีมติที่จะนำมะพร้าวและผลิตภัณฑ์เข้า
สู่บัญชีสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยมี
มาตรการควบคุมการขนย้ายในประเทศ
เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า และดูแล
การนำเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งได้เร่งรัดให้สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการพืชน้ำมันฯ เสนอเรื่องมา
ยังคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและ
บริการ (กกร.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณาออก
ประกาศมะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า
ควบคุม และกำหนดมาตรการควบคุมการ
ขนย้ายภายในประเทศโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้กำชับให้

กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มความเข้มงวด
ตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้ามะพร้าวที่
นำเข้าให้มากขึ้น เพราะพบว่าขณะนี้เริ่มมี
โรคราบดในมะพร้าวเพื่อป้องกันไม่ให้โรค
ระบาดในไทย และยังได้ขอความร่วมมือ
โรงงานแปรรูปมะพร้าวให้รับซื้อผลผลิต
ในประเทศให้มากขึ้น หลังจากที่จะลดการ
รับซื้อในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ
จะเร่งกำหนดราคาเป้าหมายที่จะให้รับซื้อ
โดยอาจจะสูงกว่าราคาในประเทศที่ขณะนี้
ตกต่ำเหลือเพียงผลละ 4-5 บาท แต่รัฐอาจ
ต้องช่วยเหลือค่าขนส่งเพื่อจูงใจให้รับซื้อ
ผลผลิต

สำหรับกรณีผู้นำเข้ามะพร้าว
มักนำเข้าแล้วนำไปจำหน่าย จ่าย โอนต่อ
ให้ผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ ทั้งๆ ที่กรม
การค้าต่างประเทศมีข้อกำหนดไว้แล้ว
กรมจะปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์
โดยจะกำหนดว่าต้องนำไปแปรรูปใน
โรงงานของตนเองเท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจ
ไม่พิจารณาออกหนังสือรับรองการนำเข้า
ในครั้งถัดไป ■

ดึง'บขส.-ขสมก.'ใช้ปี20ดันราคาปาล์ม 'เรือล่ม-ปิดอ่าว'ทำเที่ยวได้สูญ4หมื่นล.

หอการค้าเผย'เรือล่ม-ปิดอ่าว'เที่ยวได้สูญ 4 หมื่นล้าน พลังงานดึง บขส.-
ขสมก.ใช้ปี20 เพิ่มดูดซับปาล์มราคาตก (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ราคาปาล์ม

'สมคิด'รับได้เป้าส่งออก8%

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ผอ.สคต.) ทั่วโลก ว่า ปัจจุบันสถานการณ์การค้าโลกมีความผันผวนอย่างมาก และมีปัจจัยกระทบสำคัญจำนวนมาก อาทิ สงครามการค้าสหรัฐกับจีน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอย่างต่อเนื่อง การหดตัวของเศรษฐกิจจีน ค่าเงินหยวนลดต่ำลง และสถานการณ์ราคาน้ำมัน ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงประเทศในกลุ่มเอเชียด้วย แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกไทยปี 2562 ขยายตัว 8% ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างท้าทายอย่างมาก จากที่ต้องเผชิญกับหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การค้าโลก รวมถึงแนวโน้มอัตราการแข่งขันโลกสูงขึ้น ส่วนปี 2561 มั่นใจว่าการส่งออกช่วงสุดท้ายของปี ที่จะทำให้อัตราขยายตัวตามเป้าหมาย 8% ซึ่งประเทศไทยถือว่ามีความสามารถในการส่งออกได้ในหลายตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป และยังมีช่องทางขยายตลาดเพิ่มขึ้นได้

นายสมคิดกล่าวว่า ยอมรับว่ามีความพอใจกับเป้าหมายที่วางไว้ 8% และเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำตามเป้าได้แน่นอน ซึ่งขอให้กำลังใจทูตพาณิชย์ให้ทำงานอย่างเต็มที่ เปิดไฟเขียวให้สามารถเพิ่มกำลังคน เพื่อช่วยดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งการเพิ่มเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง หรือจ้างคนในพื้นที่

แต่ละประเทศ เพราะคนในพื้นที่ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในบ้านตนเอง ที่บางครั้งตัวแทนจากไทยอาจยังไม่ถึง นอกจากนี้ การมอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์มองช่องทางที่จะสามารถทำได้ช่องทางอื่น ขยายตลาดเพิ่มจากเดิม และมองสินค้าที่อาจผลักดันส่งออกเพิ่มอีกได้ นอกเหนือจากสินค้ากลุ่มเดิมที่ทั่วโลกอาจรู้จักอยู่แล้ว

“อยากให้ทุกคนมองโอกาสที่ได้เปรียบ

ในพื้นที่ของตนเอง หากคิดว่าสามารถเพิ่มอะไรได้ ให้ทำไปเลย ไม่ต้องรอ และพร้อมสนับสนุนทุกฝ่ายอยู่แล้ว และอยากให้คิดว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าต่างๆมากขึ้นของไทย เพื่อเข้าไปทดแทนในตลาดเดิมที่ได้รับผลกระทบท่ามกลางเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น ส่วนตัวเลขเป้าหมายการส่งออกที่ตั้งไว้ค่อนข้างพอใจมาก ถึงแม้ตัวเลขปีหน้าจะไม่เพิ่มจากปีนี้ แต่แง่มูลค่าได้เพิ่ม อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกัน เพื่อผลักดันให้เป้าหมายสำเร็จ และขอชื่นชมทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนัก จนทำให้ที่ผ่านมา การส่งออกที่เกือบติดลบ กลับขึ้นมาเป็นบวกได้อย่างต่อเนื่อง” นายสมคิดกล่าว

จับตูปณ.ดัน2.3หมื่นล้านเหรียญ/ด.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมทูตพาณิชย์ว่า กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการส่งออกปี 2562 ขยายตัว 8% คิดเป็นมูลค่ากว่า 276,011 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ตัวเลขไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก จึงอยากเตรียมความพร้อมให้กับทูตพาณิชย์ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อจากนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยอยากให้มองวิกฤตจากเหตุการณ์สงครามการค้าโลกสหรัฐและจีนอาจส่งผลกระทบต่อการค้าโลก แต่อาจเป็นโอกาสในการขยายตลาดใหม่ โดยสามารถผลักดันการส่งออกสินค้าไทยประเภทต่างๆ เพื่อเข้าไป

ทดแทนในตลาดที่ได้รับผลกระทบ พร้อมให้มองสินค้ากลุ่มใหม่ที่อาจผลักดันส่งออกได้ นอกเหนือจากสินค้ากลุ่มเดิมที่สามารถทำการส่งออกได้อยู่แล้ว รวมถึงการเจาะตลาดใหม่ที่สร้างโอกาสให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ในส่วนของสินค้าประเภทอื่นที่นอกเหนือจากนี้ จะต้องร่วมมือกันทำการผลักดันการส่งออกต่อไป

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า เป้าหมายการส่งออกปี 2562 ที่ 8% จะต้องทำการส่งออกให้ได้ หรือมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถค่อนข้างสูง เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้การค้าโลกผันผวนจำนวนมาก รวมถึงค่าเงินบาท การแข่งขันทางการค้าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไทยยังสามารถได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ โดยขยายตลาดใหม่จากตลาดเดิม และดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้ไทยเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งได้ ส่วนโครงสร้างสินค้ายังคงตามโครงสร้างเดิม แต่จะมีการสำรวจ หากมีสินค้ากลุ่มใดที่ได้รับผลกระทบมากจะทำการประเมินและสร้างเป็นสินค้ากลุ่มใหม่ขึ้น ซึ่งยังต้องรักษาอัตราสินค้าเดิมให้คงที่ต่อเนื่อง พร้อมกับให้ทูตพาณิชย์ทำแผนกระตุ้นการส่งออกล่วงหน้าแบบเต็มรูปแบบ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาทิ อาเซียนขยายตัว 8.3% จีนและฮ่องกง 12% อเมริกาเหนือ 6.1% ละตินอเมริกา 6% รัสเซีย 10% ตะวันออกกลาง 3%

ดึงขสมก.ใช้ปี20เพิ่มดูดซับปาล์ม

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าการช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มในการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ในช่วงที่ราคาปาล์มตกต่ำนั้น ที่ผ่านมากกระทรวงพลังงานได้ออกผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลชนิดบี20 เพื่อขายในจุดจอด

รถ (พลีท) รถบรรทุกอยู่แล้ว ราคาถูกลงกว่า ดีเซลปกติ 3 บาทต่อลิตร และเตรียมจะขยาย ไปสู่กลุ่มรถรับจ้างสาธารณะ โดยจะเปิดตัวร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ส่วนแนวคิดการผลิตปี7 พลีสั้น จากปัจจุบันใช้สัดส่วนสูงสุดคือ ปี7 คาดว่า กรมธุรกิจพลังงานจะมีการหารือกับผู้ผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

เร่งหาเงินโปะช่วยลดค่าน้ำมันจยย.

นายกุลิศเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพประชาชนให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้ส่วนลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อัตรา 3 บาทต่อลิตร คิดเป็น 450 บาทต่อเดือนต่อคัน รวมเงินช่วยเหลือ 540 ล้านบาทต่อปีนั้น เดือนธันวาคมนี้ กระทรวงจะเปิดตัวโครงการเพื่อเริ่มให้ความช่วยเหลือผู้ที่จักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) ซึ่งขณะนั้นเร่งทำข้อมูลวินมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับกรมบัญชีกลาง แล้วนำข้อมูลมาประสานกัน และเดือนพฤศจิกายนจะประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ค้ามาตรา 7 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนอัตรา 1 บาทต่อลิตร โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชน หากผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นไม่พร้อมร่วมโครงการ ก็จะไม่ ปตท. เป็นผู้ดำเนินการรายเดียว ซึ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ คือ แหล่งเงินจากภาครัฐที่จะเข้ามาสนับสนุน ต้องดำเนินการได้ไม่ผิดวัตถุประสงค์ อย่างกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เดิมจะใช้สนับสนุน 2 บาทต่อลิตรนั้น ขณะนี้คงไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอาจผิดวัตถุประสงค์

'เซฟรอน'ลุ้นเข้าประมูลแหล่งก๊าซ

นายกุลิศกล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าขั้นตอนการประมูลปิโตรเลียมใน 2 แหล่งก๊าซคือ เอราร์วิน และบงกช กำหนดให้ผู้ชนะเดือนธันวาคมนี้ ทางบริษัท เซฟรอน ประเทศไทย โฮลดิ้ง จำกัด จับมือกับบริษัท มิตรชอยออยล์ เอ็กโพลเรชั่น คัมปานี ลิมิเต็ด เข้าประมูลทั้งสองแหล่ง แต่ถูกตั้งคำถามประเด็นการถูกปรับภาษีย้อนหลังจากกรมศุลกากรว่าจะมีคุณสมบัติพอจะเข้าประมูลหรือไม่ เรื่องนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สิทธิสำรวจ

และผลิตอยู่ระหว่างพิจารณา ก่อนส่งให้คณะกรรมการปิโตรเลียม ที่มีตนเป็นประธาน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่วนประเด็นการโดนเรียกเก็บภาษีเซฟรอน ซึ่งขณะนั้นตนอยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและมีการสอบถามหน่วยงานด้านกฎหมายอย่างรอบด้านแล้ว ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานอัยการสูงสุด

นายกุลิศกล่าวว่า ด้านการพิจารณาการอนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 จัดสรรงบไว้ 10,448 ล้านบาท และปี 2561 มีงบเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน 5,200 ล้านบาท ขณะนี้มีความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางแล้วว่างบเพิ่มเติมปี 2561 ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ไม่ต้องควมรวมกับปี 2561 โดยการพิจารณาโครงการในขั้นตอนสุดท้ายเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยเกณฑ์การพิจารณาให้ยึดหลักโครงการที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อน มีงบบำรุงศึกษา ใช้เกณฑ์ของกรมบัญชีกลางที่เป็นการรักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ลุยแผนพลังงานตามยุทธศาสตร์

นายกุลิศกล่าวว่า กำลังเร่งปรับแผนการดำเนินงานของกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดเป็นแผน 5 ปีระหว่างปี 2562-2566 และสอดคล้องกับ 4 แผน คือ แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ แผนบริหารจัดการก๊าซ แผนจัดการน้ำมัน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งเตรียมสรุปแผนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ส่วนความคืบหน้าเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี (ดิสรทิฟ เทคโนโลยี) กระทรวงยังคงเดินหน้าศึกษาความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) รวมถึงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (เอนเนอร์ยีสตอเรจ) โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้ดำเนินการ

สรรพากรวางเป้ารีดภาษี2ล้านล.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี

กรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากรได้รับเป้าหมายจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ที่ 83,912 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย กรมสรรพากรจะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานมากขึ้น ได้แก่ การนำดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนงานของกรมสรรพากร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีอากร รวมทั้งการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อกำกับและตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ จะเร่งการขยายฐานภาษีและการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรให้ยั่งยืนต่อไป

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ราคาปาล์ม

นายเอกนิติกล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2561 กรมจัดเก็บภาษีได้ 1,916,088 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้า 123,278 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7% และสูงกว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก 4 หน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 46,688 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ 2.5% ผลจากกรมมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทำให้สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นสูงถึง 20,000 ล้านบาท ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีผลขาดทุนหรือมีกำไรทางบัญชีสูงแต่ชำระภาษีต่ำ การออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรผู้ออกและผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม และการแนะนำทางภาษีอากรกับกลุ่มธุรกิจเงินสด และธุรกิจที่มีศักยภาพในการเสียภาษี ประกอบกับผลจัดเก็บภาษีสำคัญได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาษี

เงินได้นิติบุคคลเก็บได้ 663,514 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 6.0% ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บได้ 63,679 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 61.7% จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บได้ 792,998 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 6.8% จากการเก็บภาษีจากการบริโภคและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ

ชี้'สุวรรณภูมิ'ติด1/3ของโลกได้

ที่โรงแรมดุสิตธานี นายวิเชียร พงศธร รองประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวในการเสวนาหัวข้อ "สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก...ฝันหรือเป็นไปได้จริง?" ว่า โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (เทอร์มินอล) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่าหลายหมื่นล้านของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) นั้นได้รับความสนใจจากประชาชนหลายสาขาอาชีพ โดยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง พร้อมเกิดข้อกังวล สงสัยต่างๆ และมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในขณะนี้ ทั้งประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบ เอื้อประโยชน์แก่บริษัทที่ชนะการประมูล และการก่อสร้างอาคาร

ผู้โดยสารหลังที่ 2 นอกแผนแม่บทเดิม ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้เป็นเวทีที่มาต่อกันว่าใครผิดหรือถูก แต่สิ่งสำคัญที่อยากเห็นคือ ทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมฟังเสวนา เปิดใจกว้างในการรับฟัง ช่วยกันเสนอแนะ และร่วมแสวงหาแนวทางออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สนามบินสุวรรณภูมิได้กลายเป็นสนามบินชั้นนำของโลกได้จริง ไม่ใช่ฝันที่เกินจริงอีกต่อไป

นางเตือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิสะท้อนถึงปัญหาระดับประเทศ โดยเฉพาะการบริหารงานของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ที่ขาดการพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ธุรกิจสนามบินไม่ใช่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่ธุรกิจที่มีการแข่งขัน ทำให้ ทอท.ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาใดๆ เพราะมีกำไรถึงปีละ 3 หมื่นล้านบาทอยู่แล้ว ซึ่งกำไรที่ได้เป็นผลมาจากการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่ได้เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงของ ทอท.

"เชื่อว่าสนามบินสุวรรณภูมิจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นสนามบินอันดับ 1 ใน 3 ของโลกได้ หากกระทรวงการคลังเอาจริงเอาจัง และ

นอกจาก ทอท.ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้ว สำนักงานการบินพลเรือน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล ทอท.ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย ส่วนเรื่องของตัวดีพีอาร์นั้น สนามบินในเมืองไทยยังมีปัญหาเรื่องของสัมปทานที่ผูกขาดเพียงเจ้าเดียว ทำให้เกิดกำไรเพียง 17% ต่างจากสนามบินในต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหลายรายเข้ามารับสัมปทานซึ่งสร้างกำไรได้ถึง 40%" นางเตือนเด่นกล่าว

พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการสภาสถาปนิก กล่าวว่า ปัญหาทางยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมาย และไม่ทำตามแผนแม่บท ส่งผลให้สนามบินสุวรรณภูมิไม่สามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ โดยสนามบินสุวรรณภูมิในปัจจุบันเปรียบเหมือนอยู่ในอันดับที่ 2 ของอำเภอเท่านั้น ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการบินประมุขก่อสร้างสุวรรณภูมิเฟสสองที่มีผู้ยื่นเสนอน้อยรายและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมา ทั้งที่เป็นงานระดับโลก

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิต้องคำนึงถึง

ผู้โดยสารเป็นสำคัญ โดยยกสนามบินชางงีของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสนามบินอันดับหนึ่งของโลกเป็นต้นแบบการพัฒนา โดยจะต้องลงลึกในรายละเอียดอย่างจริงจัง ซึ่งนอกจากการบริการการอำนวยความสะดวกในทุกด้านแล้ว เรื่องของรันเวย์และลานจอดก็มีความสำคัญและต้องพัฒนา เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้ 70 ล้านคน ภายใน 10 ปีข้างหน้า

นายต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในสองโครงการที่นายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบ แต่กลับกลายเป็นว่า ทอท.ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลน้อยที่สุด และที่ผ่านมา ทอท.ไม่สามารถตอบคำถามในประเด็นปัญหาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างในเฟส 2 ทำให้มีความกังวลว่าการลงทุนกว่า 1.4 แสนล้านบาท ของ ทอท.สูญเปล่า

ขงเมดิอินไทยแลนด์วาระชาติ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส.อ.ท.เตรียมเสนอมาตรการผลักดันโครงการเมดิอินไทยแลนด์ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อ

ส่งเสริมให้ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งคนในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากระยะหลังการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันรุนแรง มีมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมีจำนวนมาก และมีสงครามการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้น ส่งผลให้สินค้าต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดของไทยมากขึ้น รวมทั้งระยะหลังสินค้าไทยในหลายอุตสาหกรรม มีความแข็งแกร่ง เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล ส่วนมาตรการเตรียมนำเสนอ เช่น ให้ทูตพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์รวบรวมความต้องการสินค้าในแต่ละประเทศว่าต้องการสินค้ากลุ่มใดบ้าง เพื่อนำเสนอสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเข้าไปเจาะตามเป้าหมาย รวมทั้ง ให้ภาครัฐและเอกชนจัดงานเมดิอินไทยแลนด์ เพื่อแสดงสินค้าศักยภาพของไทย โดยเชิญทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน

"ในอดีตยอมรับว่าสินค้าไทยยังไม่ค่อยได้มาตรฐาน แต่ตอนนี้อุตสาหกรรมไทยปรับตัวแล้ว มีความแข็งแกร่ง ได้มาตรฐานระดับ

สากล และตอนนี้ปัญหาสงครามการค้าทั่วโลกเริ่มรุนแรงขึ้น มีมาตรการกีดกันการค้ารูปแบบต่างๆ จึงอยากให้รัฐบาลฟื้นฟูเรื่องเมดิอินไทยแลนด์ขึ้นมา ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการไทยจะอยู่ไม่ได้" นายสุพันธุ์กล่าว

นายสุพันธุ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ส.อ.ท.ได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าไทย ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากที่ผ่านมา มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว แต่ภาครัฐยังไม่ค่อยซื้อสินค้าไทยมากนัก จึงต้องหาแนวทางการส่งเสริมให้ภาครัฐหันมาจัดซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. โดยไม่ขัดกับข้อตกลงองค์การการค้าโลก หรือดับเบิลยูทีโอ ขณะเดียวกัน ส.อ.ท.จะรวบรวมฐานข้อมูลสินค้า เมดิอินไทยแลนด์ ที่เชื่อถือได้ และพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นเครื่องมือแนะนำสินค้า สามารถค้นหาสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิ แหล่งผลิต มาตรฐานการผลิต มาตรฐานสินค้า

น้ำมันกุดตันดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สำหรับผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเดือนกันยายน พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง อยู่ที่ระดับ 91.5 ลดลงจาก 92.5 ในเดือน

สิงหาคม เนื่องจากกังวลราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง กระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่ง ขณะที่ผู้ประกอบการส่งออกเห็นว่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับภูมิภาค กระทบความสามารถในการแข่งขันลดลง รวมทั้งปัญหาความแออัดของท่าเรือทำให้ความล่าช้าในการขนส่งสินค้า และเห็นว่าข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีแนวโน้มยืดเยื้อ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ภาคการณ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 106.1 จากระดับ 105.6 ในเดือนสิงหาคม เพราะมีความชัดเจนของภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ประกอบกับช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2561 อุปสงค์ของสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐคือ คงมาตรการดูแลราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการ และยังคงเสนอให้รัฐใช้ประโยชน์จากสงครามการค้าในการเชิญนักลงทุนต่างชาติ

เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแรงงานไทย ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทย หลังมีการชัดเจนเลือกตั้ง เศรษฐกิจไทยจะดีในช่วงสั้น ส่วนระยะยาวขึ้นกับรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศจะสร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยเพียงใด เชื่อว่าปีหน้าการลงทุนเอกชนจากต่างประเทศจะทยอยเข้ามา โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หากการเลือกตั้งไม่มีปัญหาความมั่นใจจะสูงขึ้น สภาพการลงทุนในประเทศน่าจะดี และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีความชัดเจนมากหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการในอีอีซี และโครงข่ายคมนาคมในประเทศ ที่จะชัดเจนมากขึ้น

ตั้งคณะกก.บริหารนำเข้ามะพร้าว

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวผล โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ทำหน้าที่บริหารจัดการการนำเข้ามะพร้าวให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของตลาด ไม่ให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด กำหนดมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด และมีมติเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณานำสินค้ามะพร้าวขึ้นบัญชีสินค้าควบคุม เพื่อใช้มาตรการกำกับดูแลปริมาณและการจำหน่าย จ่าย โอน หรือการเคลื่อนย้ายผลมะพร้าว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนรับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม โดยมั่นใจว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมาจะสามารถผลักดันราคามะพร้าวให้ปรับขึ้นได้ และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวได้

“วันที่ 25 ตุลาคมนี้ รัฐบาลจะชี้แจงมาตรการการแก้ไขต่างๆ ต่อเกษตรกรที่จะเดินทางมารับฟังผล ตามที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมั่นใจว่าสามารถตอบคำถามเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวได้ครบทั้ง 8 ข้อ ที่ยื่นเรื่องมาทั้งหมด” นายบุญฤทธิ์กล่าว

นายบุญฤทธิ์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการลักลอบนำเข้ามะพร้าวผล ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานศุลกากรตรวจสอบอย่างเข้มงวด และจับกุมผู้กระทำความผิดได้หลายราย จากนั้นจะควบคุมเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการควบคุมโรคพืชให้เข้มงวดมากขึ้น ป้องกันโรคพืชเข้าสู่ตลาด และสร้างความเสียหายให้แก่ภาพรวมสินค้าของไทย มติที่ประชุมจึงมีข้อสรุปให้ควบคุมโรคที่เกิดขึ้นกับมะพร้าวผลโดยเฉพาะ ส่วนเรื่องชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ขึ้นกับการพิจารณาของอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นว่าจะต้องชะลอนำเข้าหรือไม่ และไทยยังไม่จำเป็นต้องนำเข้า

นอกจากนี้เตรียมขอความร่วมมือจากผู้ผลิตสินค้าโรงงานแปรรูป เช่น กะทิ หรือน้ำมันพืช ให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะหารือเรื่องราคารับซื้อและปริมาณกันต่อไป

'ป้อม-ป็อก'ป้อง ปัตติกแดงขู่ปว.

'แม่ว'จ้อผ่านสื่อญี่ปุ่น
ชี้ข่าวพท.เสี่ยงข้างมาก
'เผด็จชัย'ย้ายชบชทพ.
นายกฯถกอียู-อาเซียน

2 รมต.ป้อง'ปึกแดง'ขัดพุดชู
รัฐประหาร 'ปึกป้อม'เชื่อไม่มีแล้ว
พบ.ทอ.ลั่นทหารไม่ยอมปฏิวัติ
ยันเป็นกลางการเมือง 'สามมิตร'
ชมพุดชด 'อ้อย'ชี้ไม่เข้าใจการเมือง
กระทบความเชื่อมั่น

(อ่านต่อหน้า 10)



อบอุ้น - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำสหภาพยุโรป-อาเซียน ที่ประเทศเบลเยียม
มีคนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเบลเยียมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม

ต่อจากหน้า 1**'ป้อม-ป็อก'****'บิกตู'ลกลผู้นำยุโรป-อาเซียน**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 00.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Leaders' Meeting) ที่กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม โดยทันทีที่ถึงเบลเยียม พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับคนไทยในเบลเยียมที่มาให้การต้อนรับช่วงหนึ่งว่า "ดีใจด้วยที่ได้เจอ ผมเอาความรักความห่วงใยจากคนไทยทั้งประเทศมาหาทุกคน เพราะทุกคนถือว่าเป็นคนไทย เวลาที่ไปต่างประเทศ นอกจากปฏิบัติภารกิจแล้ว ได้ดูถนนหนทางต่างๆ ของประเทศนั้นๆ สิ่ง que เห็นถึงความแตกต่างจากของไทย คือคนไทยชินกับความสบาย ความสบายคือแบบ เบิร์ดเบิร์ด ส่วนที่ต่างประเทศลมฟ้าอากาศก็ดี อากาศค่อนข้างหนาว บางที่มีหิมะแต่ก็สามารถจัดการได้ดี บางประเทศมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยเช่น เบลเยียม มีขนาดเล็กกว่าประเทศของเรา จำนวนคนก็น้อยกว่า ดังนั้น

บ้านเราจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคน พัฒนาความคิดของคน ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้น่าบริษัทข้างนอกเข้ามาช่วยคิดช่วยทำ แต่อะไรที่ทำได้อย่าแล้วก็ทำต่อไป"

โพสต์ขอบคุณคนไทยในเบลเยียม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับด้วยว่า อยากให้เข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งและได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลได้อย่างไร และจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร เพราะการทําน้นไม่่ง่ายเหมือนกับการพูดปากเปล่า ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสงบเรียบร้อย ขณะที่ประชาชนที่มาต้อนรับบอกกับ พล.อ.ประยุทธ์ว่าได้ติดตามอินสตาแกรมของนายกฯด้วย

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวไทยในเบลเยียมครับ กำหนดการต่อไปเป็นการประชุมกับทีมประเทศไทยและพบปะผู้แทนเยาวชนไทยที่จะเข้าร่วมประชุมผู้นำเยาวชนเอเชีย-ยุโรป #ศูติจิตล

ฟัง 11 ผู้นำคุยล้นบิกตูนั่งนายกฯ

นายดอน ปรมัตต์ถวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 ที่ประเทศเบลเยียม กล่าว



เดินสาย - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้สมัครรับการหยั่งเสียงเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เดินทางมาพบปะสมาชิกพรรค ปชป.สาขาแพร่กว่า 3,000 คน ที่โรงแรมแพร่ครา อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม

ว่า ในโอกาสที่นายกฯเดินทางมาร่วมประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรปครั้งนี้ มีผู้นำหลายประเทศที่มีความประสงค์จะพบหารือกับนายกฯแล้วมากกว่า 11 ประเทศ แต่คงไม่สามารถที่จะหารือได้ครบทุกประเทศ การที่เขาพูดคุยกับนายกฯส่วนหนึ่งเพราะบรรดาผู้นำต่างสนใจกับโรดแมปของประเทศไทย ที่ทราบกันดีว่ากำลังเดินเข้าสู่การเลือกตั้ง และก็รับรู้ว่า แม้นายกฯจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆ แต่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ เพราะมีคนในรัฐบาลตั้งพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ทำให้ฐานะของนายกฯเข้มแข็งขึ้น หมายความว่า แม้นายกฯจะไม่ได้เข้าสู่การเลือกตั้งโดยตรง แต่ก็เปิดโอกาสให้ตัวเอง ทำให้นานาประเทศรับรู้ว่าโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์จะกลับมาอีกในฐานะนายกฯก็มี เมื่อมีโอกาสอาจเป็นมูมที่ทำให้ใครๆ ก็อยากจะทำอะไรบางอย่างกับผู้นำคนต่อไปของประเทศไทยก็ได้

'บิกป้อม'ปองบิกแดงปัดชูรูปท.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ระบุทำนองหากการเมืองไม่ออกมาจลาจล จนเกิดความขัดแย้งก็ไม่เกิดการรัฐประหารว่า ไม่มีหรอกที่ ผบ.ทบ.พูดหมายถึงวันข้างหน้าที่แสดงความเป็นกังวล แต่ไม่มีอะไรหรอก ถ้าเหตุการณ์สงบก็ไม่มีอะไร เมื่อถามย้ำว่า หากมีความไม่สงบควรมีทางออกอื่นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "ไม่รู้ ก็หาสิ มันแล้วแต่สถานการณ์ แต่เชื่อว่าไม่มีแล้ว"

ผู้สื่อข่าวถามว่า คำพูดดังกล่าวของ ผบ.ทบ. ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการชี้ว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ได้ชี้ แต่ ผบ.ทบ.บอกว่าถ้าสถานการณ์ไม่เรียบร้อย ถ้าเกิดจลาจล แต่ถ้าไม่เกิดอะไรอย่างนั้น ก็ไม่มีอะไร และเชื่อว่าจะไม่กระทบกับบรรยากาศทางการเมือง ส่วนที่หลายฝ่ายแสดงความไม่เชื่อมั่นนั้น ไม่มั่นใจอะไร สงบมา 4-5 ปีแล้ว ผบ.ทบ.พูดเรื่องจริงว่าไม่มีอะไรหรอก ถามเรื่องอื่นเถอะ

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ในฐานะรองนายกฯที่ดูแลความมั่นคง เชื่อว่าจะดูแลสถานการณ์ได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ดูอยู่ เห็นแล้วว่าไม่มีอะไร

เมื่อถามว่า หากหลังการเลือกตั้ง มีผู้ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ให้เกิดก่อน ส่วนจะ
ทำอะไรมันเรื่องของผม”

ยันไม่เล่นโซเชี่ยลเหมือนบิกตู

พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์ถึงการเปิด
ช่องทางสื่อสารในโซเชี่ยลมีเดียเช่นเดียวกับ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกาและหัวหน้า
คสช. เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการทำงานไปยัง
ประชาชนว่า คงไม่ลองและไม่เปิดให้ภรรยาเล่น
คนเดียวก็รับรู้ทั้งรัฐบาลแล้ว ตนไม่ทำหรือ

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีมีกระแสข่าวมีบุคคล
แอบอ้างชื่อ พล.อ.ประวิตร เพื่อเรียกรับเงิน
จากนักธุรกิจรายหนึ่ง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า
ไม่รู้จะทำอย่างไร เขาไปแอบอ้าง ก็รู้ว่าเขา
แอบอ้าง แล้วมาถามทำไม ไม่เคยบอกให้ใคร
ไปทำอะไรทั้งนั้น และคนรอบข้างก็ไม่มีใครไป
ทำ ถ้ามีคนแอบอ้างชื่อไปเป็นทอดๆ ถ้าพูด
แบบนี้ก็คงมีทั้งประเทศ คนอย่าไปเชื่อ ถ้า
เชื่อก็เสียเงิน ถ้าจับกุมได้ก็ต้องดำเนินคดีตาม
กฎหมายกับคนพวกนี้ เป็นหน้าที่ของตำรวจที่
จะไปสอบสวน

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีราคาปาล์มในพื้นที่
ภาคใต้ตกต่ำ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็น
เรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลัง
แก้ปัญหาอยู่ ขอฝากไปถึงเกษตรกรว่ารัฐบาล
พยายามแก้ไขให้ราคาสูงขึ้น รวมถึงป้องกัน
เรื่องการลักลอบนำปาล์มเข้าประเทศที่ล่าสุด
จับกุมได้กว่า 3,000 ตัน

บิกป็อกย้ำบิกแดงพูดชัด

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี
ที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ระบุ
หากการเมืองไม่ออกมาจลาจลก็ให้เกิดการ
รัฐประหารว่า ผบ.ทบ.พูดชัด ไม่ขอขยายความ
โดยระบุว่าหากประเทศไม่มีความขัดแย้งอีก
แล้ว ไม่มีการใช้กำลังกัน พรรคการเมืองใช้
อำนาจในทางที่ถูกโดยไม่ขัดแย้งกันก็ไม่เกิด
อะไรขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นการส่งสัญญาณจาก
ทางฝ่ายทหารหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าว
ว่า ไม่มี ผบ.ทบ.พูดชัดเจน ใครจะไปตีความ
อย่างไรไม่วิจารณ์ แต่ พล.อ.อภิรัชต์พูดชัด
ว่าหวังให้ประเทศไทยไม่มีความขัดแย้ง ไม่ใช่
กำลัง ตนไม่ขอแสดงความเห็นเพราะจะถูกนำ
ไปขยายความ เขาเป็นว่าที่ใช้อำนาจกับผู้ที่ถูก
ปกครองอยู่ร่วมกันโดยสงบ ยอมรับกติการ่วม
กัน ใช้อำนาจให้ดี ให้ถูกต้อง ใช้สภาคความ

และกำกับการใช้อำนาจรัฐ แบบนี้ก็ไม่มี
การออกสู่ถนน

ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกามีความชัดเจนที่สนใจในด้านการเมือง
ส่วนตัว พล.อ.อนุพงษ์เองสนใจการเมืองแล้ว
หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า นี่ไง มางานวัน
นี้โซใหม่ ทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบในตอน
นี้ ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้

เมื่อถามว่า นายกฯเล่นโซเชี่ยลมีเดียแล้ว
ตัวท่านสนใจเล่นโซเชี่ยลมีเดียบ้างหรือไม่
พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า “มีอะไรบ้าง ยังไม่ค่อย
จะรู้เรื่องเลย กินน้ำพริก ทำงานไปก็แล้วกัน”

'บิกตาย'ชีบิกแดงพูดมีเหตุผล

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวถึงกรณีที่
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ระบุหาก
ฝ่ายการเมืองไม่ทำให้เกิดจลาจลก็จะมี
การปฏิวัติว่า ผบ.ทบ.พูดมีเหตุผล เชื่อว่าทหาร
หรือทุกๆ คนเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่า
จะเป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลประชาชนทั่วไปหรือ
ทหารไม่ยอมรับรัฐประหารอยู่แล้ว ทหารมีหน้าที่
รักษาความสงบและเป็นหน่วยงานด้านความ
มั่นคงถ้าทุกคนร่วมใจกันอยู่ในกติกาไม่มีอะไร
เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตและเชื่อว่าไม่มี
ใครอยากทำ ส่วนกรณีหากในอนาคตบ้าน
เมืองเกิดวิกฤตกองทัพพร้อมที่จะเข้ามารักษา
ความสงบหรือไม่ นั่น เหล่าทัพมีหน้าที่รักษา
ความสงบต้องอยู่ตามกรอบ โดยเฉพาะเรื่อง
การเลือกตั้งเมื่อเกิดความไม่สงบมีเจ้าหน้าที่
ตำรวจคอยดูแลอยู่แล้ว เป็นปกติปกติ เชื่อ
ว่าทุกคนที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดมาอยาก
เลือกตั้งอยากมีรัฐบาลที่ดีและจะได้เดินหน้า
กันไป เชื่อว่าคงไม่มีใครที่อยากให้เกิดความ
ไม่สงบเกิดขึ้น

ย้ำทอ.เป็นกลางการเมือง

ผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายการเมืองโจมตี ผบ.ทบ.
ว่าการจลาจลทางการเมืองส่วนหนึ่งเกิดขึ้น
เพราะทหารสร้างสถานการณ์ให้เกิดปฏิวัติ
พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์กล่าวว่าเกินไปหรือไม่
เพราะไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องความ
วุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งนี้สิ่งที่เกิดตรงหน้าจริง ๆ ถ้ามีหน้าที่ก็ต้อง
ปฏิบัติ ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ไม่ทราบว่ามีใครเป็นคนทำ และไม่คิดว่าจะทำให้
เกิดขึ้นอีกด้วยเป็นสิ่งที่ดีที่ตนยึดมั่นและอยาก
ให้ช่วยกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าจับกำลังพลให้
วางตัวเป็นกลางต่อการเลือกตั้งนั้นอย่างไร
พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์กล่าวว่า เรื่องที่ทุกคนคิด
ได้หมดจะพูดอย่างไรก็ได้ แต่ต้องทำ เพราะ
การยอมรับให้ข้าราชการมีประชาธิปไตย ใน
การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่แล้ว ให้
ใช้ประชาธิปไตยอย่างเต็มที่และได้สั่งการ
ไปว่า สิทธิของพรรคต่างๆ ที่จะเข้ามาชี้แจง
นโยบายให้เกิดความยุติธรรม ส่งเสริมการ
เลือกตั้งและอยากให้ทุกคนไปเลือกตั้ง ยืนยัน
ว่าจะเป็นกลาง ทอ.พร้อม 100% ที่จะให้ทุก
พรรคการเมืองได้เข้ามาหาเสียงในหน่วย
ของทหาร เพียงแต่จะอย่างไรให้เกิด
ความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีกำลัง
พลของ ทอ.คนใดที่มีความเอียงเอนไปทาง
พรรคการเมือง จะลงโทษอย่างจริงจังเพราะ
ที่ผ่านมาได้เน้นย้ำไปบ่อยครั้ง

'อ้อย'ชีจุดยืนรพ.กระบพเชื่อมั่น

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแกนนำพรรค
เพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า การให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ถือเป็น
ทัศนคติที่ต่ำกว่ามาตรฐานของ ผบ.ทบ.คน
อื่นๆ เพราะการไม่รับปากว่าจะไม่ทำรัฐประหาร
ในเวลาสั้นๆ ส่งผลกระทบต่อการลงทุน โดย
นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง
นานาชาติจะขาดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
อันจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
(อ่านรายละเอียด น.2)

พท.ไม่รู้บิกแดงส่งสัญญาณถึง

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค
พท. กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผบ.ทบ. ระบุหากการเมืองไม่ออกมาจลาจลก็
ไม่เกิดการรัฐประหารว่า สภาพความเป็นจริง
และปัญหาของประเทศไทย เชื่อว่าประชาชน
ทุกคนรู้ว่าต้นตอสาเหตุเกิดจากอะไร ใน
สังคมประชาธิปไตยทุกฝ่ายสามารถแสดง
ความคิดเห็นและแสดงออกได้อย่างเสรี เพียง
แต่หลายหน่วยงานไม่ทำหน้าที่ของตนเองจึง
ทำให้เกิดปัญหา วิธีการแก้ปัญหาคือต้องทำ
ทุกอย่างตามกฎหมาย เพราะเป็นทางออกที่ดี
ที่สุด และไม่ทราบว่าการที่ ผบ.ทบ.ออกมาพูด
เป็นการส่งสัญญาณถึงพรรค พท. ส่วนตัวมอง
ว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้กฎหมาย ถ้าเชื่อ
มั่นในระบบประชาธิปไตย ถ้า ผบ.ทบ.เปิด

รับฟังทุกความคิดเห็น น่าจะเห็นทางออกของปัญหาที่ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีรัฐประหารเพียงอย่างเดียว

'มาร์ค'ให้การเมืองย้อนดูตัว

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ระบุไม่รับประกันว่าจะไม่มีการปฏิวัติอีกครั้งว่า ไม่มีใครอยากให้เกิดการจลาจล ทุกคนก็ต้องไม่พาประเทศกลับไปสู่จุดดังกล่าว หนทางที่ดีที่สุดคือการเป็นประชาธิปไตยที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน พยายามที่จะทำให้พรรค ปชป. เป็นเส้นทางหลักและไม่นำประเทศกลับไปสู่จุดเดิม มองว่าการที่ ผบ.ทบ.ออกมาพูดเรื่องนี้เป็นเพราะมองตามประวัติศาสตร์การเมืองมากกว่า ส่วนจะเป็นการปรามนักการเมืองหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ แต่คิดว่า ผบ.ทบ.คงอยากให้เห็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ในฐานะนักการเมืองเรียกร้องมาตลอดว่าอย่าทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก และไม่ควรรู้สึกว่าใครเป็นต้นเหตุ แต่ควรย้อนดูตัวเอง

ปชป.ขออย่าโทษแต่การเมือง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวถึงกรณี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ไม่รับประกันว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกหรือไม่ว่า มองว่าเรื่องนี้เป็นการตอบคำถามของ ผบ.ทบ.ที่ไม่มีการเตรียมตัวและยังใหม่อยู่กับงานทหารและฝ่ายการเมืองคนระดับ ผบ.ทบ.ไม่ควรพูดออกมาแบบนี้ พล.อ.อภิรัชต์ควรศึกษาดูงานจาก ผบ.ทบ. คนเก่า (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และอดีต ผบ.ทบ.) ว่าการทำงาน การวางตัวเป็นอย่างไร เพราะ ผบ.ทบ.คนเก่าเป็นคนทำงานอย่างมีระบบ และเป็นคนที่จัดการระเบียบระหว่างทหารกับฝ่ายการเมืองได้ดีมาก เพราะฉะนั้น พล.อ.อภิรัชต์ควรต้องอาศัยประสบการณ์และดูงานจากอดีต ผบ.ทบ.เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

"ผบ.ทบ.บอกว่าจะยึดอำนาจรัฐประหารได้ต้องมีเงื่อนไข มีการจลาจล ครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก็มีเงื่อนไขให้ทหารต้องออกมายึดอำนาจเช่นกัน แต่ต้องไม่ลืมว่าทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดด้วย ไม่ใช่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นโทษแต่ฝ่ายการเมือง เพราะบางครั้งในการยึดอำนาจนักการเมืองก็ไม่ใช่ตัวแปรอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลายฝ่ายที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง

ไม่เช่นนั้นจะมีคำว่า ทหารแดงโม ออกมาในสังคมได้อย่างไร ผมอยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา อย่าโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะบอกว่าทหารจะไม่ยึดอำนาจอีก ก็คงไม่มีอะไรมารับประกัน เพราะทุกครั้งที่ทหารพูดแบบนี้ ก็มีการยึดอำนาจเกิดขึ้นตลอด" นายนิพิฏฐ์กล่าว

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

'ป้อม-ป็อก'

3มิตรเชียร์บีกแดงรักบ้านเมือง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกกลุ่มสามมิตร กล่าวถึงกรณีที พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ระบุว่าจะไม่มีการทำรัฐประหารอีกหากไม่มีการจลาจล เผาบ้านเผาเมืองว่า ผบ.ทบ.พูดชัดเจนแบบไม่ต้องแปล เข้าใจง่าย และประชาชนคนไทยที่มีใจเป็นธรรมก็เข้าใจอย่างแน่นอน ต้องให้ความเป็นธรรมกับ ผบ.ทบ. ด้วย อย่ามองแบบมีเจตนาพิเศษ เพราะที่ผ่านการทำรัฐประหารเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง โดยการเมืองนำความรักความศรัทธาของพี่น้องประชาชนออกมาต่อสู้กันบนถนนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเอง ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการรัฐสภาได้ ทหารต้องออกมาเพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามจนพี่น้องคนไทยต้องเช่นฆ่ากันเองและบ้านเมืองเสียหายไปมากกว่านี้ ส่วนตัวยังเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย และไม่เคียดแค้นกับระบบรัฐประหาร พี่น้องคนไทยเป็นคนฉลาด รู้ว่าทหารลุกขึ้นมาทำรัฐประหารนั้น ประชาชนคนไม่มีใครยอมหรือยกย่อง ยก 4.0 แล้ว มองว่า ผบ.ทบ.เป็นคนรักชาติ ย่อมปกป้องประเทศ ประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต ส่วนนักการเมืองเมื่อทราบสาเหตุของการทำรัฐประหารแล้ว ย่อมรู้ดีแก่ใจว่าจะทำอะไรเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก

กกต.แจงต้องมีสาขาถึงส่งส.ส.ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ โกมลามา เลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 17 ตุลาคม ตอบข้อสอบถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ที่ได้มีหนังสือสอบถามมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน กรณีในการเลือกตั้งครั้ง

แรกหลัง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มีผลบังคับใช้ หากพรรคการเมืองใดยังไม่ได้จัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด การสรรหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้งของคณะกรรมการสรรหาไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดโดยสภาพใช่หรือไม่ เพราะขณะนี้ทุกพรรคการเมืองไม่มีสาขาพรรคเหลืออยู่ โดยผลของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 ได้ให้เวลาพรรคการเมืองในการจัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดภายใน 1 ปี นับแต่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้และสามารถขยายเวลาได้อีกหนึ่งเท่าของเวลาเดิมหากดำเนินการไม่ทัน หรือจำเป็นที่พรรคการเมืองต้องจัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดขึ้นจำนวนเท่าใดหรือไม่

โดยที่ประชุม กกต.พิจารณาแล้วมีมติว่า หากพรรคการเมืองไม่มีหรือไม่ได้จัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใดก็ไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดโดยสภาพอยู่แล้ว แต่พรรคการเมืองนั้นจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดนั้นไม่ได้ ดังนั้นหากพรรคการเมืองประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดใด จะต้องมีส่วนสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ตามมาตรา 145 พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560

ภูมิธรรมยันพท.ได้ช้อยุติ28ต.ค.

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงความพร้อมในการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ว่า จะเป็นการประชุมเพื่อรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว และเลือกหัวหน้าพรรคเมื่อได้หัวหน้าพรรคก็จะเสนอรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งหมดให้ที่ประชุมรับรองหรืออาจจะมีการเสนอผู้สมัครคนอื่นมาแข่งขันด้วยก็ได้ จะมีการลงมติในวันนั้น โดยทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย จากนั้นจะเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คน ตามกฎหมาย ใน 11 คนนี้จะมีกรรมการบริหาร 4 คน โดยตำแหน่ง และสมาชิกพรรคคนอื่น ๆ อีก 7 คน และยืนยันว่า หากผ่าน

กระบวนการใดๆ ในวันที่ 28 ตุลาคมไปแล้ว ก็ต้องมีเรื่องที่ได้ช้อยูติ และเมื่อบริหารพรรคไปแล้วหากมีปัญหา เมื่อครบรอบก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามปกติ

เชื่อเจ็ทน้อยนังหน.ไม่แตกแยก

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีทีกลุ่มอดีต ส.ส.พรรค พท. 40 คนเดินทางมาพบเพื่อคัดค้านการ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค พท.ของคุณหญิง สุดารัตน์ เกตุราพันธุ์ แกนนำพรรค พท. นาย ภูมิธรรมกล่าวว่า ยังสับสนข้อมูลที่ได้รับมา และย้ำว่าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น แต่ยอมรับ ว่ามีการพูดคุยกับอดีต ส.ส.ต่างๆ เมื่อวันที่ 17

ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการเล่าถึงสถานการณ์ ต่างๆ ของพรรค พท. โดยเฉพาะข่าวลือที่บอก ว่าภายในพรรคมีความเห็นต่างเกิดขึ้น มองว่า ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ ขณะนี้กำลังตรวจสอบที่มาของข่าวลือที่ทำให้เกิดความสับสน และเป็นปัญหา

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากคุณหญิงสุดารัตน์ขึ้น เป็นหัวหน้าพรรคจะไม่มีแตกแยกเกิดขึ้น ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่ว่าจะเลือก ใครก็ตามถ้าเป็นฉันทานุมัติ เชื่อว่าจะเป็นช้อยูติ และสมาชิกทุกคนมีวินัย ระบอบประชาธิปไตย ก็เช่นเดียวกัน ให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจกับ รัฐบาล เมื่อเลือกมาแล้วพอใจหรือไม่พอใจก็ ต้องรอให้ถึงวาระของการพิจารณาใหม่ สำหรับ ในพรรคกรรมการบริหารพรรคก็ต้องเสนอ แนวทางการทำงาน เมื่อตัดสินใจเลือกใครไป แล้วต้องให้ผลงานจะเป็นตัวชี้วัด

เห็น3ชื่อนายกไม่ต้องถึงแม้

ผู้สื่อข่าวถามว่าความไม่ชัดเจนของรายชื่อ บุคคลที่ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค รวมถึงการเสนอ 3 รายชื่อนายกรัฐมนตรี จะทำให้กลายเป็นจุด อ่อนและทำให้คะแนนนิยมลดลงหรือไม่ นาย ภูมิธรรมกล่าวว่า ในเรื่องนี้ยังไม่มีการใด ชัดเจนสักพรรคหนึ่ง 3 รายชื่อว่าที่นายกจะ เกิดขึ้น เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา ประกาศการเลือกตั้ง และตามกฎหมายจะต้องรอตรงนั้น ส่วนเรื่องหัวหน้าพรรคกฎหมาย อนุญาตให้ดำเนินการจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม เป็นกระบวนการของพรรคตามปกติ ใน 1-2 เดือนนี้จะต้องปรับกระบวนการทำงานของ พรรคให้เดินไปตามข้อกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้ต้องถึงมือ นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯหรือไม่ นาย ภูมิธรรมย้อนถามว่า ทำไม่ต้องถึงมือ นาย ทักษิณด้วย ทั้งหมดเป็นเรื่องภายในพรรคที่

ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ตัดสิน ส่วนกรณีในอดีต ส.ส.เดินทางไปพบจะทำให้เกิดความกังวลว่า จะยุบพรรคหรือไม่ เรื่องกล่าวการยุบพรรค เป็นเรื่องที่ฝ่ายต่างๆ โหมและคิดกันไปเอง การ ที่อดีต ส.ส. นักการเมือง หรือบุคคล จะทำอะไร ก็เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ สิ่งทีกฎหมายพูด ถึงคือเรื่องครอบงำกิจกรรมทางการเมือง นั้น หมายถึงว่าจะต้องมีประชุมและเข้ามาสั่งการ ภายในพรรค พรรค พท.ไม่ได้กังวลใจและขอ ยืนยันว่าไม่เคยทำอะไรที่เป็นผิดกฎหมาย เลย และสิ่งที่ดำเนินการอยู่ก็ตรวจสอบได้

พงศ์เทพจี้ปิดกั้นคนอื่น

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อธิการบดีของ รัฐบาลและแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้ สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช.เปิดสื่อโซเชียลทุก ช่องทางว่า จะเปิดโซเชียลเพื่อทำอะไร ปกติ แล้วก็ไม่ใครไปว่าเพราะเป็นสิทธิที่สามารถ ทำได้ แต่อยากให้ตระหนักว่าคนไทยคนอื่นก็ ควรมีสิทธิไม่น้อยไปกว่า พล.อ.ประยุทธ์ ดังนั้น ไม่ว่าจะทำอะไรขอให้เข้าใจว่าอย่าไปปิดกั้นคน อื่นเขา เช่น พรรคการเมืองหลายหลายพรรค ที่ต้องการติดต่อกับประชาชนเพื่อระดมความ คิดเห็นมาทำเป็นนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่ ควรไปปิดกั้น และคนที่แสดงความเห็นวิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลควรมีสิทธิสามารถทำได้ ไม่ใช่ไป ตั้งข้อหาซึ่งเป็นคดีอาญากับเขา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีการพูดคุยกัน หนาหูถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทย (พท.) จะถูก ยุบพรรค นายพงศ์เทพกล่าวว่า เรื่องนี้เท่า ที่ได้ติดตามข้อกล่าวหา ฯลฯ ข้อกล่าวหา ล้วนเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทั้งสิ้น โดยเฉพาะ กรณีที่มีการแถลงข่าวเพื่อวิพากษ์วิจารณ์การ ทำงานของรัฐบาล คสช. คำกล่าวหาต่างๆ เกิดจากความพยายามตั้งข้อกล่าวหา เพราะ รู้ว่าหากพรรค พท.ยังอยู่ กลุ่มคนที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีทางที่พรรคของพวกเขาจะ ชนะการเลือกตั้ง ทั้งนี้ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรกับ เรื่องนี้ แต่เรื่องนี้เป็นการพยายามใช้ประโยชน์ ทางกฎหมายเพื่อคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นและ เป็นการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องด้วย

หัวเชียงใหม่พท.ไม่แตกแยก

นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานภาค อีสานพรรค พท. กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่า อดีต ส.ส.พท.ภาคอีสานกว่า 40 คน เข้าพบ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการ

พรรค พท. ระบุว่ากลุ่ม ส.ส.พท.ภาคอีสาน จะไม่ยอมรับคุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธุ์ แกนนำพรรค พท. ในการเป็นผู้นำพรรคนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอดีต ส.ส.ภาค อีสาน ขอยืนยันว่าไม่มีมูลความเป็นจริงแต่ ประการใด เพราะไม่ได้มีการพูดคุยกัน ใน ประเด็นนี้เลยส่วนการเลือกตั้งหัวหน้าและ กรรมการบริหารเป็นเรื่องของสมาชิกในการ ประชุมใหญ่ ยอมรับว่าพรรค พท.มีบุคลากร ที่มีความเหมาะสม และพร้อมที่จะเป็นหลาย คน หากในการประชุมใหญ่เลือกผู้ใดทุกคน พร้อมที่จะยอมรับและร่วมมือในการทำงาน อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งนี้ 1.การคัดเลือก ผู้สมัคร ส.ส.รับเลือกตั้งพรรค พท.ยังไม่มี การดำเนินการเพราะต้องรอให้มีคณะกรรมการ บริหารและกรรมการสรรหาก่อน 2.คุณหญิง

สุดารัตน์ไม่เคยแตกแยกใดๆ กับการคัด เลือกอาจจะมีบางครั้งในการปรึกษาหารือกัน บ้างเป็นครั้งคราว และ 3.การที่อดีต ส.ส.ภาค อีสานมีการพบปะ พูดคุยกันเป็นประจำอีกทั้ง โทรศัพท์พูดคุยกันด้วยการที่มีผู้กล่าวอ้างว่ามี การเคลื่อนไหวจากกลุ่มอดีต ส.ส.อีสาน คิด ว่าเป็นผู้ไม่หวังดีที่จะสร้างข่าวให้เกิดความ แตกแยกมากกว่า

ต่อพงษ์หนุนเจ็ทน้อยนำพท.

นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์ อดีตรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถ้าหาก ผู้นำพรรค พท.คนใหม่ คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธุ์ แกนนำพรรค พท.ตามที่กระแส ชาวจริง เชื่อว่าไม่ทำให้เกิดปัญหาภายในพรรค เท่าที่ได้พูดคุยกับอดีต ส.ส.ภาคอีสาน รวมทั้ง ทีมงานและชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาอะไรที่ จะทำงานภายใต้การนำของคุณหญิงสุดารัตน์ เพราะที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์ก็เคยเดินทาง มาพบปะชาวบ้านในภาคอีสาน ซึ่งคนส่วนใหญ่ ก็ชื่นชมที่คุณหญิงสุดารัตน์ให้ความเป็นกันเอง และใส่ใจรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาว บ้าน นอกจากนี้ นักการเมืองในภาคอีสาน ทั้ง ระดับชาติและท้องถิ่น ส่วนใหญ่ก็จะยอมรับใน ฝีมือการทำงานของคุณหญิงสุดารัตน์

กลุ่มสลัดัน3จว.ได้สมัครพท.

วันเดียวกัน กลุ่มสลัดันได้เดินทางมาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 101 คน มายังพรรค พท. เพื่อสมัครสมาชิกพรรค โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำ พท. และนาย ภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค พท. ร่วม ต้อนรับ โดยนายจาตุรนต์กล่าวว่า รู้สึกยินดี

เป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนยังศรัทธาและเชื่อมั่นพรรค พท. ทราบว่ายังมีประชาชนอีกกว่า 1,000 คน ที่จะมาสมัครสมาชิกพรรค แต่ติดปัญหาการเดินทาง ปัญหาดังกล่าวพรรคหาวิธีอำนวยความสะดวกเพื่อรับสมัครสมาชิกพรรคในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

นายภูมิธรรมกล่าว ว่า ขอบคุณและขอโทษพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องเดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคที่กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง สาเหตุที่พรรค พท. ไม่สามารถเดินทางไปรับสมัครสมาชิกได้ถึงพื้นที่เพราะติดขัดข้อกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ที่ยังไม่ปลดล็อกให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมได้ หากกระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้นจะไปพบปะกับประชาชนอย่างเป็นทางการในการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางนโยบายของพรรคเพื่อให้เป็นพรรคที่ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

'แม้'จ้อสื่อยุบเพื่อไทยชนะ

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคของญี่ปุ่น ที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2562 โดยแสดงความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทย (พท.) และเครือข่ายจะได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร โดยพลังจากความต้องการประชาธิปไตยในประเทศจะกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ และระบบการเมืองที่มีกองทัพนำจะล่มสลายลงเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังการเลือกตั้งทั่วไป

ทั้งนี้ นายทักษิณยังปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะกลับสู่เวทีการเมืองในเวลานี้ด้วยว่า "ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะเกิดความยุติธรรมขึ้น และหากคุณกลับบ้าน คุณอาจถูกจับขังคุกหรืออาจถูกฆ่า" นอกจากนี้ นายทักษิณยังระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นว่า สิ่งสำคัญคือ สถานการณ์ในปัจจุบันมากกว่าอดีต ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่มีมาอย่างยาวนาน และว่าอยากให้อุปกรณ์หันมาลงทุนในไทย โดยเฉพาะภาคส่วนธุรกิจรถยนต์เท่านั้น แต่ควรเป็นอุตสาหกรรมล้ำสมัยอย่างหุ่นยนต์ด้วย

'มาร์ค'ชี้โซเชียลบิดูโยงการเมือง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(คสช.) ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย สื่อสารกับประชาชนในช่วงนี้ว่า เป็นปกติต้องยอมรับว่า

เมื่อประชาชนคนทั่วไปเรามีการเปลี่ยนแปลงช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร จากเดิมอาจจะเป็นสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เป็นหลัก แต่ตอนนี้ก็มีทางสื่อสังคมออนไลน์ เพราะฉะนั้นคนที่ส่วนบุคคลสาธารณะและมีหน้าที่จะต้องสื่อสารกับประชาชนอยู่ตลอดเวลาก็ต้องปรับตัว หันมาใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อที่จะเข้าถึงประชาชน ตรงนี้ไม่ได้เป็นปัญหา แต่บังเอิญคสช.เองกลับไปเขียนว่าการใช้โซเชียลมีเดียทำได้แต่ห้ามหาเสียง เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นว่าจะตีความอย่างไร ใครจะอยู่ในข่ายการบังคับตรงนี้บ้าง

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีกรณีการวิจารณ์ว่าทำไมนายอภิสิทธิ์ถึงต้องมาทำในช่วงใกล้เลือกตั้ง นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า มองง่ายๆ ว่าเป็นเรื่องจังหวะทางการเมืองนั้นแหละ ปฏิเสธได้ยาก ถ้าบอกว่าอยากจะใช้ช่องทางนี้ทำงาน แต่ช่องทางนี้มิให้ใช้มาตั้งหลายปีแล้ว การที่บอกว่าจะมารับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไข ซึ่งความจริงทำได้ตั้งแต่ต้นแล้ว

ย้ำหาเสียงชิงหน.ไร้วาระแฝง

นายอภิสิทธิ์ในฐานะผู้ชิงหัวหน้าพรรคปชป.หมายเลข 1 กล่าวถึงกรณีพรรค พท.ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบการเคลื่อนไหวหาเสียงเลือกหัวหน้า ปชป. เป็นการหาสมาชิกพรรคด้วย เป็นการเอาเปรียบพรรคอื่นที่ไม่สามารถทำได้หรือไม่ว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการภายในพรรค การจะบอกกับสมาชิกว่าใครสมควรจะเป็นหัวหน้าพรรค ไปขอคะแนนเสียงต้องบอกว่าจะนำพาพรรคไปทางไหน พรรคการเมืองอื่นตนก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ ถ้าอยากให้เลือกหัวหน้าพรรคแบบ ปชป.ก็ยินดี จะได้เป็นประชาธิปไตย แต่ไม่ทำกันเอง เพราะพรรคเขาไม่ได้ใช้วิธีนี้ไม่คุ้นเคย แต่ ปชป.ได้ก้าวไปถึงจุดนี้แล้วไม่ได้มีวาระอื่นแอบแฝง และได้แจ้ง กกต.ไปว่า สิ่งที่จะต้องทำตามกฎหมายพรรคการเมืองหรือคำสั่ง คสช.มีอะไรบ้าง หนึ่งในนั้นคือกระบวนการเลือกหัวหน้าพรรค ตามข้อบังคับพรรค

'เกษฯ'นำทีมราชบุรีชปบท.

ทีมงานประชาสัมพันธ์พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยว่า นายเสริมศักดิ์ ภารุณ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม นำทีมจาก จ.ระยอง เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรค ภท. ประกอบด้วย นายบุญชู ปลอด และ นายกรี ไพรสี โดยมีนายสรอรรถ กลิ่นประทุม กรรมการบริหารพรรค ให้การต้อนรับ

ขณะที่นายเสริมศักดิ์กล่าวว่า ได้รับการทาบทามจากนายสรอรรถและนายสุนทร วิชาวัลย์ อดีต ส.ส.ปราจีนบุรี ให้มาช่วยทำงาน จึงตัดสินใจเข้ามา เพราะเห็นถึงความเข้มแข็งของพรรค และคิดว่าจะเข้ามาทำงานช่วยประชาชนและแก้ปัญหาของชาติได้

ทีมงานประชาสัมพันธ์พรรค ภท.ระบุว่า ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา นายเกษศักดิ์สมบุรณ์ อดีต ส.ว.ราชบุรี และทีมสมาชิกจาก จ.ราชบุรี ตาก สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม ได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเช่นกัน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรค นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก รองหัวหน้าพรรค ให้การต้อนรับรวมถึงพูดคุยถึงแนวทางของพรรค

ท็อปแยมชพ.มีบิ๊กเซอร์ไพรส์

นายวราวุธ ศิลปอาชา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ชทพ.เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญวันที่ 26 ตุลาคมนี้ว่า มีการแก้ไขข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 รวมถึงกำหนดกรอบการขับเคลื่อนพรรคการเมือง ทั้งนี้ในวันประชุมใหญ่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยืนยันว่าทั้งคนหนุ่มและคนรุ่นที่ทำงานอยู่ก่อนจะร่วมทำงานแบบผสมผสานกัน ดังนั้น การเลือกผู้บริหารพรรคชุดใหม่จึงไม่ใช่การแข่งขัน แม้ที่ผ่านมาจะมีความเข้าใจผิดต่อบทบาทภายในพรรค แต่ได้ปรับความเข้าใจแล้ว ยืนยันว่าภายใต้การนำของชทพ.ไม่ว่าจะรุ่นไหนจะทำให้พรรคมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ไม่แพ้พรรคการเมืองอื่น ในวันประชุมใหญ่พรรคจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน โดยเฉพาะการเปิดตัวสมาชิกพรรคที่เป็นอดีต ส.ส.จะย้ายมาสังกัด ชทพ.

รายงานข่าวแจ้งว่า นายวราวุธเตรียมแถลงเปิดตัวนายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ อดีต ส.ส.นครปฐม พรรคเพื่อไทย ที่เบื้องต้นตัดสินใจเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เพียงคนเดียว แยกกับกลุ่มพี่น้องอดีต ส.ส.ในตระกูลสะสมทรัพย์ โดยการ

เข้าสังกัด ชทพ.ครั้งนี้ เนื่องจากมีภาพของพรรคที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 ขั้ว ซึ่งถือว่าไม่หักหาญต้นสังกัดเดิมมากเกินไป

อนค.เดินหน้ารับบริจาคต่อ

ที่อาคารไทยซัมมิท นายธนธร จิงรุ่งเรือง กิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พร้อมด้วย นายปิยนุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และ น.ส.พรพรรณ กั้ว วณิช โฆษกพรรค ร่วมแถลงถึงความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมของพรรค พร้อมประกาศจุดยืน เกี่ยวกับการระดมทุน

นายธนธรกล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความกังวลสงสัย จากสาธารณชน และสมาชิกพรรคว่า ตกจะสามารถระดมทุน เพื่อบริจาคเข้าพรรคได้หรือไม่ ทั้งนี้ พรรคอนค.มีแนวทางการดำเนินการระดมทุน ได้แก่ 1.การรับสมัครสมาชิก ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 ประเภท คือ สมาชิกแบบรายปี 100 บาท สมาชิกแบบตลอดชีพ 2,000 บาท และสมาชิกแบบตลอดชีพอุปถัมภ์ตั้งแต่ 3,000-10,000 บาท เพื่อเป็นการเปิดกว้าง 2.การจำหน่ายสินค้าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางการซื้อที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานจังหวัด ช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ตามปกติ 3.การรับบริจาคเงินเข้าพรรคทั้งทางออนไลน์และตัวบุคคล ทั้งนี้ในเมื่อการรับบริจาคความชัดเจนทางกฎหมายยังไม่มี จะเปิดให้มีการระดมทุนโดยการบริจาคอีกครั้งทันที และ 4.จัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาทิ กิจกรรมงานลอยกระทงเพื่ออนาคต และงานวัด ที่สนามกอล์ฟพัฒนา&รีสอร์ท ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน, กิจกรรมกอล์ฟเพื่ออนาคต วันที่ 2 ธันวาคม และกิจกรรมงานวิ่งกับ "ป็อก" จ็อกกับ "เอก" วิ่งสู่ออนาคตใหม่ ในวันที่ 8 ธันวาคม เพื่อให้เกิดช่องทางต่างๆ ที่สมาชิกได้ทำกิจกรรมร่วมกับพร้อมไปกับการระดมทุน

ธ.ค.ได้ชื่อผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศ

นายปิยนุตรกล่าวถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริจจาค่า คนใช้กฎหมายแต่ละคนต้องตีความกฎหมายก่อนจะนำไปใช้ ต่างฝ่ายต่างตีความไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะคำสั่ง คสช.ที่ 57/2557 และ 53/2560 ระบุว่าห้ามมีการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง แต่หากไปอ่านให้ตีจะพบว่าคำสั่งที่ 57/2557 พุดถึงพรรคการเมือง ที่มีอยู่เดิม ไม่ได้รวมถึงพรรคการเมืองใหม่ ซึ่งพรรคของเราไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของคำสั่งดังกล่าว ขณะที่คำสั่งที่ 53/2560 ระบุว่า พรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 140 หมายถึงพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นตามกฎหมายปี 2550 แต่พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2560 ดังนั้นคำสั่งที่ 53/2560 จึงไม่ครอบคลุมพรรคอนาคตใหม่เช่นเดียวกัน ข้อห้ามทั้งหมดจึงไม่เกี่ยวข้องกับพรรค อนค.

"สำหรับการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรค อนค. กำหนดหลักการพื้นฐานสำคัญของผู้สมัครไว้คือ 1.การเปิดกว้าง 2.อุดมการณ์และคุณค่าพื้นฐาน 3.การมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการจัดทำไพรมารีโหวต สำหรับผู้ประสงค์ลงสมัครไพรมารีโหวต เพื่อคัดเลือกสมัครเป็น ส.ส.ของพรรคสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม-18 พฤศจิกายน ก่อนจะมีการทำไพรมารีโหวตในช่วงต้นเดือนธันวาคม และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศในวันที่ 31 ธันวาคม" นายปิยนุตรกล่าว



กอช.หืดจับ เร่งป้อนสมาชิก

| กนกวรรณ บุญประเสริฐ

ต้องยอมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการส่งเสริมให้คนไทยตระหนักรู้ เรื่องการออมไว้ใช้ยามเกษียณยังเป็น เรื่องใหม่ของประชากรระดับฐานราก ที่อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีจากนี้ในการส่งเสริมการรับรู้ ซึ่งการที่รัฐบาล จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ เพราะเป็นหลักประกันทางรายได้ให้กับคนที่อยู่นอกระบบ คนที่มี อาชีพอิสระ ได้มีเงินออมไว้ใช้ยามชรา ปัจจุบันมีแรงงานทั้งสิ้น 43 ล้านคน เป็นแรงงานในระบบ 16 ล้านคน และ แรงงานนอกระบบ 27 ล้านคน ที่ กอช. จะต้องเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้ คนกลุ่มนี้

แต่จากผลดำเนินงาน กอช. ที่ผ่านมายอดคนสมัครเข้า กอช. ยังไม่ คืบหน้า มีสมาชิกเพียง 5.9 แสนราย โดยสมาชิกอายุตั้งแต่ 15-30 ปี มี 6.1% สมาชิกอายุ 30-50 ปี มี 42.3% สมาชิกอายุ 50-60 ปี มี 37.1% และ

สมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป มี 14.6%

แม้ที่ผ่านมาพยายามเปิดช่องทาง การหาสมาชิกจากหลายช่องทาง ทั้งการ จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเปิด 1.3 หมื่นจุดบริการ เพื่อรับสมัครสมาชิก และส่งเงินสมทบ

รวมทั้งมีการทำเอ็มโอยูกับหน่วย งานรัฐ 10 แห่ง ได้แก่ กระทรวง แรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม สำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง ชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสภาเกษตรกรแห่งชาติ

และมีการเจรจาหาสมาชิกเพิ่มจาก 3 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เพื่อดึงลูกค้า ที่ยังไม่มีสวัสดิการด้านการออมเพื่อวัย เกษียณเข้าสู่ระบบการออมของ กอช. แต่ยอดการสมัครกลับไม่เพิ่มขึ้นอย่าง ที่คาด ส่วนหนึ่งเชื่อว่ามี การทำโครงการ ร่วมกันไว้ แต่ไม่มีทีมคอยกระตุ้นการ รับรู้ ทำให้เห็นแต่ภาพของความร่วมมือ

กับหลายภาคส่วน

จากรุลักษณะ เรื่องสุวรรณ เลขาธิการ กอช. ตั้งเป้าหมายเพิ่ม จำนวนสมาชิกให้ได้ 1 ล้านคนในปี นี้ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขพระราช บัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อขยายช่วงอายุของสมาชิก จากเดิมที่ได้กำหนดให้สมาชิกมีอายุ 15-60 ปี จะเสนอขยายเป็น 7-63 ปี และการขยายการจ่ายเงินสมทบ ของสมาชิกจากปัจจุบันสูงสุดอยู่ที่ 1.32 หมื่นบาท/ปี เป็นไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี เพื่อจูงใจประชาชนเข้ามา เป็นสมาชิกมากขึ้น

นอกจากนี้ “ไม้เด็ด” ที่รัฐบาลยื่น มือเข้ามาช่วย กอช. หาสมาชิกเพิ่มอีก แรงหนึ่ง คือการดึงผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านราย เข้าสู่ระบบ กอช. โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดหย่อนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% ให้แก่ผู้มี รายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561-30 เม.ย. 2562 รวมระยะเวลา

6 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรัฐบาลจะกันเงินที่จ่ายเป็นสวัสดิการ 1% จ่ายเข้าบัญชีธนาคารรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ที่จะเปิดให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการทันที โดยผู้มีรายได้น้อยสามารถเลือกได้ว่า จะสมัครเป็นสมาชิก กอช.หรือไม่

ถ้าสมัครเงินที่เข้าบัญชีจะทยอยตัดเข้าบัญชี กอช. ถ้าไม่สมัคร จะต้องเก็บเงินจำนวนนี้ไว้จนครบ 3 ปี ถึงจะถอนออกมาใช้ได้

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการเป็นสมาชิก กอช.ประมาณ 1.3 แสนคน กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน 1% หรือประมาณ 71 บาท/เดือนเข้าบัญชี กอช.ให้ทันที ส่วนคนที่ยังไม่เป็นสมาชิก ถ้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะโอนเงินให้ทันทีเช่นกัน สำหรับคนที่ยังไม่สมัคร หรือยังไม่มีความสมัครใจจะเก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าจะมีการดำเนินการเรื่องการออมแล้วเสร็จ

เบื้องต้นพบว่า มีผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิก กอช.ได้ แต่ยังไม่ได้นำเงินไปสมัคร

มีจำนวนถึง 6 ล้านคน ซึ่งหมายความว่าหลังจากเริ่มมาตรการชดเชยสวัสดิการในวันที่ 1 พ.ย. 2561 นี้ จะมีโอกาสสูงมากที่ยอดสมัครสมาชิก กอช.จะเพิ่มแบบอัตโนมัติได้ทั้ง 5-6 ล้านคน ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้เปิดไว้กับ 2 แห่งของรัฐภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดย กอช.จะส่งรายการทำบัญชีให้สมาชิกครบรอบปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน ก.พ.ของทุกปี

จะเห็นว่าเป็นความร่วมมือจากภาครัฐ เพื่อผลักดันให้แรงงานที่อยู่นอกระบบได้มีเงินไว้ออมยามเกษียณ แต่โจทย์ที่ยากกว่าที่กำลังจะตามมาหลังจากนี้คือ เมื่อสิ้นสุดมาตรการชดเชยภาษีในเดือน เม.ย. ปี 2562 แล้ว คนเหล่านี้ที่เข้าสู่ระบบ กอช.จะยังคงวินัยในการออมที่ต่อเนื่องได้อย่างไร การเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิก กอช.จะทำไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรภายใต้มาตรการสมัครใจ เชื่อว่า กอช.ยังต้องเหนื่อยอีกหลายตลบ และยังคงเดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ. เพื่อลดเงื่อนไขขั้นตอนการออมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่สุด เพื่อช่วยให้แรงงานนอกระบบได้มีเงินออมไว้ใช้ยามชราตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป ■

มุ่งสานพลังเกษตร 3 เครือข่าย หวังเป็นชุมพลังให้เกษตรกรไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วย
งานหนึ่งที่มีบทบาทภารกิจมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่าง
ยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ได้
สร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ เพื่อ
หวังปฏิรูปภาคการเกษตรไทย โดยอาศัย
3 เครือข่าย คือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
และ เกษตรกรรุ่นใหม่ เชื่อมโยงเครือ
ข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้สู่
เกษตรกรไทย

ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) คือ แหล่ง
เรียนรู้การผลิตสินค้า
เกษตรและศูนย์กลาง
การบริการแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน
ดำเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบผู้เป็นแบบ
อย่างของเกษตรกรในชุมชน สามารถเป็น
แบบอย่างให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งยังได้
รับการสนับสนุนด้านวิชาการและการบริการ
จากนักส่งเสริมการเกษตร เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสู่การทำกร
เกษตรให้แก่เกษตรกร

ศพก. มีทั้งหมด 888 แห่งทั่ว
ประเทศ และศูนย์เครือข่ายกว่า 10,525
แห่ง ทำงานประสานกันในรูปแบบเครือข่าย
แลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานชดเชยใน
ส่วนที่ขาดหาย รวมทั้งรับฟังปัญหาจาก
เกษตรกรเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรความ

รู้ให้มีความทัน
สมัยพร้อมรับมือ
ต่อสถานการณ์อยู่
เสมอ โดย ศพก.
ทำงานเชื่อมโยงกับ
การทำกรเกษตร
แบบแปลงใหญ่
ใน 2 มิติ คือ ต่อ
ยอดการผลิต
สินค้าเพื่อลด
ต้นทุนและ



เพิ่มประสิทธิภาพ
และการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ต่าง ๆ



ที่มีอยู่ในชุมชน

ระบบการ

ส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ

เปลี่ยนแปลงแนวคิดการทำเกษตรลักษณะ
ต่างคนต่างทำ ให้กลายเป็นการรวมกลุ่มใน
รูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อบริหารจัดการ
แผนการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและจำหน่าย
ผลผลิตร่วมกัน โดยมี ศพค. เป็นหน่วย
งานถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ปัจจุบันมี

แปลงใหญ่รวมถึง
4,007 แปลง ในพื้นที่
กว่า 5.17 ล้านไร่ มี
เกษตรกรเข้าร่วมกว่า
320,453 ราย พร้อม
ด้วยการประสานกลุ่ม
ธุรกิจภาคเอกชน โดย
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อหาผู้รับ
ซื้อผลผลิตจากแปลง
ใหญ่ดังกล่าว คิดเป็น
มูลค่ากว่า 6,300 ล้าน
บาท

เกษตรกรรุ่นใหม่ คือ กลไกสำคัญใน
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
แรงงานภาคการเกษตรแต่เดิมจึงมีจำนวนลดลง
ดังนั้นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จึงเป็นหนึ่งใน

ในการกิจสำคัญและพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบ
การเกษตรแบบครบวงจร ปัจจุบันมีการ
พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer
เพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านราย และมี Young Smart
Farmer กว่า 9,249 ราย มีเกษตรกรรุ่นใหม่
ที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 7,598 ราย ที่มีความ
พร้อมเป็นต้นแบบด้านเกษตรให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่และพร้อมปฏิรูปภาคการเกษตร และ
ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นในทุกจังหวัดต่อไป

3 เครือข่ายนี้ คือ ชุมพลังที่ยิ่งใหญ่
ต่อภาคการเกษตรไทย ที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรทุกคนมุ่งมั่น และมุ่งมั่นใน
การพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานต่อไป ในฐานะที่เป็น
ส่วนสำคัญของการปฏิรูปภาคการเกษตร เมื่อ
เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้ลงมือปฏิบัตินำ
ความรู้ และนวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอด
จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรมาปฏิบัติใช้ เพื่อการทำเกษตร
รูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ผนวกด้วยการบริหารแบบระบบ
แปลงใหญ่ ที่สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็ง จึงทำให้ภาคการเกษตร
ของประเทศไทยเกิดความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย
เกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ
ไทย สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน.

ไทยเสียแชมป์ 'หอมมะลิ' ถูกอังกฤษคว้าข้าวอร่อยสุด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในการจัดประกวดข้าวดีเด่นโลก หรือ เดอะ เวิลด์ เบสต์ ไรซ์ 2018 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทย 105 ซึ่งเป็นแชมป์เก่าได้รับรางวัลอันดับที่ 3 โดยในปีนี้เป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์พูซา หรือ อังกฤษ คว้ารางวัลข้าวรสชาติที่อร่อยและคุณภาพดีที่สุดในโลกไปครอง รองลงมาอันดับ 2 เป็นข้าวหอมจากประเทศเวียดนาม ซึ่งการได้รับรางวัลเพียงอันดับ 3 ของข้าวหอมมะลิไทยถือเป็นการส่งสัญญาณว่าข้าวหอมมะลิจากประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมที่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งข้าวพรีเมียมในตลาดโลกจากประเทศไทยแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล

ทั้งนี้ยอมรับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยมีคุณภาพตกต่ำลงมาพอสมควรโดยเฉพาะด้านความหอม ซึ่งภาคเอกชนเตรียมที่จะเสนอให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์อีกครั้งหลังจากที่ผ่านมาได้เสนอความเห็นไปหลายครั้งแล้ว โดยให้เร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยใหม่ ๆ และการพัฒนาด้านความหอมกลับคืนมา เพราะในอนาคตข้าวหอมมะลิของทั้งสองประเทศจะมาแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยโดยเฉพาะในตลาดจีนที่ข้าวของทั้งสองประเทศมีราคาต่ำกว่าไทยประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

“ตอนนี้ทางกรมพูซาให้ความสำคัญในการคัดเลือกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศเข้าร่วมแข่งขันเพื่อต้องการโปรโมตข้าวและเพื่อขยายข้าวหอมมะลิอย่างจริงจังและก็ประสบความสำเร็จ โดยข้าวหอมมะลิพันธุ์พูซาได้รับรางวัลข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกมาแล้ว 4 สมัย ขณะที่ไทยได้รับรางวัลที่อร่อยที่สุดในโลกไปครอง 5 สมัย แต่ที่น่าสังเกตคือ ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ข้าวหอมมะลิจากเวียดนามสามารถชนะข้าวหอมมะลิไทยได้เป็นครั้งแรกด้วย”.

เกษตรฯเปิดเวทีฟังความเห็น กม.จำกัดการใช้สารพิษ3ชนิด

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่โรงแรมทีเค พาเลซ กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 250 คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว อาจารย์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และผู้แทนกลุ่มสมาชิกสุขภาพแห่งชาติ องค์กรอิสระ รวมทั้งเกษตรกร และผู้สนใจ

“การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น และรับรู้การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ก่อนที่จะออกเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไป ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 8-23 ตุลาคม 2561 นี้ ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เปิดรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 15 วัน หลังจากนั้นจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดจากการรับฟังทั้ง 2 ช่องทางพร้อมร่างประกาศที่ผ่านการวิเคราะห์ความคิดเห็นดังกล่าวแล้วส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเป็นลำดับต่อไป” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13691

Col.Inch: 15.84

Ad Value: 14,256

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 42,768

Clip: Black/White

ภาพข่าว: ปลุกปอเทือง



ปลุกปอเทือง : นายนิรันดร ทั้งสฤติ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี พร้อมหมอดินอาสา
เกษตรกร ทหาร ตำรวจ และข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมปลุกปอเทือง
ให้เหลืองอร่ามทั่วทั้งแผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)
5 ธันวาคม 2561 ที่ต.ห้วยซ้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

สทนช.เข้มแผนบริหารน้ำ

● เตรียมพร้อมรับมือแล้ง-เกาะติดฝนถล่มภาคใต้

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) คาดว่าในช่วง 7 วันหลังจากนี้ จะยังคงมีปริมาณฝนที่ตกในหลายพื้นที่แต่ไม่มากนัก โดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่ 21 - 22 ตุลาคม คือ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่จะได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ไว้แล้ว

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในปัจจุบัน พบว่า มีอ่างเก็บน้ำ 6 แห่ง ที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำต้นทุนน้อย คือ อ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จ.อุดรธานี อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อ่างเก็บน้ำลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำทับเสลา จ.อุทัยธานี และอ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำกัด ทำให้กรมชลประทานมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และไม่สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกนาปรังได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการวางแผนเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนไว้ให้ได้มากที่สุด กรมฝนหลวงฯ มีแผนที่จะดำเนินการ

เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อย รวมทั้งพื้นที่การเกษตรด้านทำอย่างๆที่ต้องการน้ำ ส่วนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก็จะเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับการผลิตน้ำประปาชนบทอีกด้วย เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด

เลขาธิการ สทนช. กล่าวต่อว่า ในส่วนของการดำเนินการของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นั้น ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งว่า ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับการคาดการณ์สภาพอากาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงขอปิดศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป แต่หากมีเหตุวิกฤติ สทนช. จะทำการเปิดศูนย์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีต่อไป